



Giving and Sharing

คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

มูลนิธิรามาริบัติฯ สื่อกกลางในการ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับคนไทย



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

เพื่อส่งต่อคุณค่าและความสุขของการให้อย่างไม่สิ้นสุด
มูลนิธิรามาริบัติฯ เชิญ 4 ผู้ให้มาร่วมเป็นมูลนิธิรามาริบัติฯ ได้แก่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ ดำรง พุฒตาล กรรมการ
กลางมูลนิธิรามาริบัติฯ และบรรณาธิการอำนวยการนิตยสารคู่สร้าง
คู่สม ลลิตา ศศิประภา นักแสดงสาวชื่อดัง และธนวรรณ วรรณภูติ
นักแสดงดาวรุ่ง

พันธกิจสำคัญของมูลนิธิรามาริบัติจากการก่อตั้งขึ้นมากกว่า 4 ปี
ได้ทำงานสนับสนุนงานวิชาการและในการบริการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็ม
กำลังโดยต้องการจะลดช่องว่างในการเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่ดีที่สุด
เครื่องมือที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดให้เท่าเทียมกัน

“สิ่งที่ประชาชนจะได้อย่างแรกเลยคือเราได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์กับการแพทย์สาขาต่างๆมากมายเป็นพื้นฐานที่นำไปสร้างหลักสูตร
สำหรับผลิตแพทย์พยาบาลนักวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล สองคือ ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเหล่านี้
ได้นำไปผลิตแพทย์ออกไปทำงานทั่วประเทศไปที่ทุกรัฐันดาร์ผมไปเจอศิษย์
เก่าแพทย์รามาริบัติอยู่ตามอำเภอแถวขอบชายแดน เขานำสิ่งที่ได้รับจาก
ที่นี่ไปเผยแพร่สู่ประชาชน ถือว่าเป็นการขยายในเรื่องของการให้ สาม
ประชาชนได้รับบริการ ตั้งแต่มีการตั้งคณะแพทย์มา เราให้บริการผู้ป่วย
ทั่วไป และผู้ป่วยที่ปัญหาซับซ้อน ซึ่งที่อื่นส่งมาที่นี่ ก็ได้รับการรักษา
ในมาตรฐานเดียวกับนานาชาติทั่วโลก สุดท้ายคือ เรื่องสร้างเสริมสุข
ภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกด้าน ตั้งแต่โภชนาการ
การดูแลรักษาตัวเอง ฉีดวัคซีน และนำความรู้ต่างๆไปสู่ประชาชนโดย
ผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง”

“ผมยึดมั่นตามพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงรับสั่งกับผู้ที่ถวายงานว่า “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้นอกจาก
การมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น” ดังนั้นผมคิดว่า
ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการให้ เริ่มจากเจตนาบริสุทธิ์ และสิ่งที่เราให้ไป
ก็ได้ช่วยชีวิตเด็ก ช่วยชีวิตคนไข้ ตรงนี้เป็นการสะท้อนความสุขกลับมา
ให้แน่นอน”

มูลนิธิรามาริบัติฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเป็น “ผู้ให้” เพื่อส่งต่อการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบัติ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาริบัติ บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 090
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2201-1111 www.ramafoundation.or.th



ศาสตราจารย์ พุฒนา

ขณะนี้เรามีโครงการมากมายที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ เช่น โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดฯ โครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก โครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะศูนย์การแพทย์ศิริกิติ ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นการ “ให้” ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกโครงการจึงเร่งด่วนและมีความสำคัญไม่แพ้กัน

“ผมเป็นคณะกรรมการที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ มาหลายปีแล้วหน้าที่หลักๆ คือพยายามเชิญชวนให้ผู้คนมาบริจาค และเมื่อสองปีก่อน ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจและอยากทำงานนี้ให้มากขึ้น คือมูลนิธิฯ จัดงานที่โรงแรมมีการแสดงของเด็กให้บรรดาแขกในงานชม คุณหมอบอกผมว่าเด็กๆ ที่เดินอยู่บนเวทีนั้น ถ้าก่อนหน้าที่เราช่วยเขาเข้าไปซัก 6 เดือน พวกเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะมีปัญหาเรื่องตับที่ต้องเปลี่ยนถ่าย ผมฟังแล้วขนลุกเพราะในฐานะที่เป็นจุดเล็กๆ ในมูลนิธิฯ รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถต่อชีวิตให้เขาจากการสนับสนุนหาเงินให้มูลนิธิ ทำให้เรามีความสุขและมีกำลังใจอยากจะทำงานนี้ต่อไป”

“ปกติเวลาทำบุญที่บ้านจะชอบทำบุญกับรพ.รัฐอยู่แล้วเพราะคุณแม่ชอบ หมิวเคยมาเยี่ยมคนไข้ ดูอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่รามาฯ ซึ่งคุณหมอบอกอธิบายว่าเครื่องมือต่างๆ ที่ราคาสูงช่วยชีวิตคนได้มากสำหรับใครที่มีกำลังจ่ายได้ก็รอดไปแต่ยังมีผู้ป่วยอีกหลายชีวิตที่ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือ ทางรามาฯ ก็ยินดีช่วยเหลือเต็มที่ ดูแลคนป่วยทุกคนเท่ากัน หมิวจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันบริจาคเงิน การให้ในครั้งนี้เหมือนเราให้ชีวิตด้วยเพราะผู้ป่วยต้องการมีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตต่อไปนอกจากการช่วยเหลือผู้ป่วยรพ.รามาฯ ก็เป็นโรงเรียนแพทย์ให้ความรู้สร้างแพทย์และให้การศึกษาแก่ประชาชนและชุมชนให้รู้ว่าเราต้องดูแลตัวเอง และป้องกันโรคยังไง ชุมชนนั้นจะได้อยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ”



อลิตา ศศิประภา

รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาทำหน้าที่ทูตมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในครั้งนี้ แต่ขณะเดียวกันก็ตั้งใจและภูมิใจมาก เพราะผมกับ รพ.รามาฯ ผูกพันกันมานานเนื่องจากเกิดที่ รพ.แห่งนี้ รวมทั้งเวลาไม่สบายก็มาหาหมอที่นี่และเห็นว่ามีคนไข้มารักษาจำนวนมากจนสถานที่คับแคบเมื่อรู้ว่ามีอาคารสร้างตึกใหม่ทันสมัยก็รู้สึกยินดีเพราะคนที่มารักษาจะได้ไม่แออัดจนเกินไปและไม่กลัวการมาโรงพยาบาล

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาทำหน้าที่ทูต ในการช่วยส่งเสริมต่อยอดให้ รามาฯ พัฒนาไปอีก ให้ชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกายด้วย ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนเด็กๆ ผมคิดมาตลอดเลยว่าถ้าโตขึ้นมาจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมหรือประเทศของเราได้บ้าง เมื่อมูลนิธิรามาฯ ติดต่อมาให้รับหน้าเป็นทูต ผมรีบตกลงทันที เพราะนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะทำได้ถึงผมจะไม่ได้ให้เงินบริจาคใหญ่โตอย่างน้อยเราใช้ความเป็นตัวเองที่มีคนรู้จักเรา ไปช่วยบอกคนอื่นต่อ ถึงไม่เป็นการให้เงิน แต่ให้ใจ คำว่าให้ ไม่สิ้นสุดเราจึงให้อะไรก็ได้ นั่นคือการให้”



ดร.วรธรรม วรธรรมภุติ

ให้กับคนไทยอย่างไม่สิ้นสุด โดยร่วมเป็นผู้ให้ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โทรศัพท์ เลขที่ 026-4-26671-5

07-00123-4



มูลนิธิรามาธิบดี
ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี